



ĐIỂM NHẤN

- **Thưởng Điểm Dừng Ăn Tiền** với hệ số lên đến **10.000x**
- **Đường Mòn Số Đỏ** với cơ hội giành được tới **15 lượt quay miễn phí**
- **Mỗi lượt quay miễn phí** đều đảm bảo một chiến thắng
- **Mua Thưởng™** để mua **Lượt Quay Miễn Phí**

BTG hân hạnh giới thiệu: Số Đỏ Mk2

Mời bạn đến với thế giới điện kích thích của Số Đỏ Mk2!

Hãy để mắt đến biểu tượng lượt quay để thu tóm những con số trên Đường Mòn Số, nơi vị trí cao đồng nghĩa với hệ số lớn lên đến x30, dẫn đến Thưởng Điểm Dừng Ăn Tiền tối thượng sẽ mang lại nhiều hệ số tuyệt diệu từ x40 đến mức đáng kinh ngạc là x10.000! Đạt được 11 điểm trở lên trên Đường Mòn Số để kích hoạt Đường Mòn Điểm Dừng Ăn Tiền. Trên đó, nếu nhấn vào Điểm Dừng Ăn Tiền, bạn sẽ tiến dần đến chiến thắng lớn tới khi đèn “Thu” sáng lên. Đừng bỏ lỡ “Cơ Hội Lặp Lại” để có cơ hội bắt đầu lại và gia tăng phần thưởng của bạn!

Mở khóa Đường Mòn Số Đỏ bằng 3 Scatter trở lên để nhận tới 15 lượt quay miễn phí, mỗi lượt quay đảm bảo cho bạn một chiến thắng! Hơn thế nữa, quay trúng 3 Scatter trở lên trong chế độ Lượt Quay Miễn Phí sẽ kích hoạt lại Đường Mòn Số Đỏ, dòn thêm Lượt Quay Miễn Phí để số còn đỏ hơn! Để hành động ngay, tùy chọn Mua Thưởng™ sẽ đưa bạn thẳng đến Đường Mòn Số Đỏ, mang lại trải nghiệm giật gân nhanh chóng cùng mỗi lượt quay!

Trải nghiệm sự hồi hộp và niềm hứng khởi của Số Đỏ Mk2!

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3
Dòng Thắng	20
Tiền Thắng Tối Đa	2.500x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 50
Tính Năng	4 (Đường Mòn Số, Thưởng Điểm Dừng Ăn Tiền, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng™)
RTP	86,06% – 86,09%, 94,06% – 94,09% hoặc 96,32% – 96,39%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Đường Mòn Số

Hãy để mắt kỹ lưỡng tới các biểu tượng khi chúng quay, qua đó hé lộ các con số thêm sẽ được cộng lại với nhau trên Đường Mòn Số. Vị trí được tô sáng cao nhất trên đường mòn sẽ định đoạt giải thưởng của bạn, với các hệ số trong khoảng từ x10 đến x30. Và đừng bỏ lỡ màn kịch tính tối thượng: Thưởng Điểm Dừng Ấn Tiên!



Thưởng Điểm Dừng Ấn Tiên

Ghi được 11 điểm trở lên trên Đường Mòn Số để mở Đường Mòn Điểm Dừng Ấn Tiên. Nhấn và giữ Điểm Dừng Ấn Tiên để tiến lên tới khi “Thu” phát sáng. Giải thưởng của bạn được định đoạt bởi vị trí được tô sáng của Đường Mòn Điểm Dừng Ấn Tiên khi nút “Thu” sáng lên. Nếu “Cơ Hội Lập Lại” nháy sáng, Đường Mòn Điểm Dừng Ấn Tiên sẽ bắt đầu lại, gia tăng chiến thắng của bạn. Hãy sẵn sàng cho một hành trình hoành tráng trên Đường Mòn Điểm Dừng Ấn Tiên, mang đến các hệ số từ x40 tăng dần lên tới mức x10.000 tuyệt diệu!



Lượt Quay Miễn Phí

Mở khóa Đường Mòn Số Đỏ bằng 3 Scatter trở lên ở bất kỳ đâu trên các trục! Nhấn Dừng để nhận tới 15 lượt quay miễn phí, mỗi lượt quay đều đảm bảo mang đến một chiến thắng! Khi trong chế độ Lượt Quay Miễn Phí, quay trúng 3 Scatter trở lên sẽ kích hoạt lại Đường Mòn Số Đỏ, thêm lượt quay miễn phí cho tổng số bạn hiện có để vận còn đỏ hơn!



Mua Thưởng™

Bùng nổ ngay đến hành động bằng Mua Thưởng™. Nhấn biểu tượng Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí với giá 85 lần tiền cược và phóng thẳng vào Đường Mòn Số Đỏ để hé lộ số lượng lượt quay!

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy chọn 86% có Mua Thưởng™	luckystreakmk2	luckystremk2v186	86,06% – 86,09%
Tùy chọn 94% có Mua Thưởng™	luckystreakmk2	luckystremk2v194	94,06% – 94,09%
Tùy chọn 96% có Mua Thưởng™	luckystreakmk2	luckystreakmk2v1	96,32% – 96,39%

Giới thiệu về Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với Số Đỏ Mk2 và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng mọi thiết lập về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)